

Số: /TB-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ hoạt động Điện lực năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2024, ngày 19/4/2024 đồng chí Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đồng chí Phạm Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn đồng chủ trì Hội nghị bàn giải pháp phối hợp thực hiện đảm bảo cung cấp điện và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ điện trên địa bàn huyện Cao Lộc. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Công ty Điện lực Lạng Sơn; đại diện Thanh tra Sở, phòng Quản lý Năng lượng Sở Công Thương; đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Điện lực Thành phố; lãnh đạo các Phòng, cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa UBND huyện Cao Lộc với Công ty Điện lực Lạng Sơn đã được quan tâm, một số nhiệm vụ có nhiều chuyển biến rõ nét, kết quả đạt và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện và ngành Điện lực đề ra. Trong năm 2023, Điện lực đã đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và các sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện với chất lượng và dịch vụ điện ngày càng cao; thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt tăng 17,2% so với năm 2022. Thời gian mất điện trung bình của khách hàng trên địa bàn 85,90 phút, giảm 8,5 phút so với năm 2022.

Tuy nhiên, trong năm 2023 trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 72 vụ sự cố lưới điện, trong đó có 07 lần mất điện do hành lang tuyến dây. Hiện tại trên địa bàn huyện vẫn còn 8,53 km, tại 154 vị trí khoảng cột đường dây trung áp có cây công nghiệp, cây rừng đã vi phạm Nghị định số 14/2014/NĐ-CP. Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 65,98% (tăng 17,2% so với năm 2022); công tác giải phóng mặt bằng đã được UBND huyện và Công ty Điện lực phối hợp thực hiện có hiệu quả, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác phối hợp của UBND huyện và Công ty Điện lực Lạng Sơn, Điện lực Thành phố vẫn còn những khó khăn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Công tác phổ biến tuyên truyền các quy định, nghị định về hoạt động điện lực chưa được chủ động.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ngành điện và UBND huyện Cao Lộc trong năm 2024 và những năm tiếp theo, UBND huyện Cao Lộc yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong năm 2024 sau:

1. Đối với việc Bảo vệ hành lang lưới điện cao áp (BVHLLĐCA):

Giao UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với Điện lực thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức thực hiện tuyên truyền liên quan đến bảo vệ hành lang lưới điện cao áp đến các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, xóm và người dân, đặc biệt là tại các vị trí có cây vi phạm hành lang lưới điện trung thế đã được chỉ ra trong báo cáo tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đề nghị Điện lực thành phố phối hợp với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện lồng ghép các chương trình tuyên truyền pháp luật của UBND huyện có nội dung đảm bảo hành lang lưới điện cao áp tại các cụm xã, khu dân cư (từ 5 - 10 buổi/năm). UBND các xã, thị trấn nắm chắc danh sách các hộ dân có cây trồng vi phạm hành lang lưới điện, nguy cơ gây sự cố lưới điện trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền đạt kết quả cao nhất.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Điện lực thành phố lập nhóm Zalo “Ban chỉ đạo BVHLLĐCA” thường xuyên trao đổi, đưa thông tin tuyên truyền BVHLLĐCA lên nhóm để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và định kỳ hàng tháng đăng tải nội dung tuyên truyền lên trang Website của huyện Cao Lộc và Zalo “Ban chỉ đạo BVHLLĐCA”.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực Thành phố với vai trò là cơ quan thường trực BCD BVATCTLĐCA cấp huyện có trách nhiệm lập kế hoạch, phối hợp với các bộ phận chức năng của huyện, xã, triển khai thực hiện nội dung BVHLLĐCA, định kỳ báo cáo kết quả công tác BVATCTLĐCA với BCD BVATCTLĐCA cấp huyện để đánh giá, chỉ đạo rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác BV HLLĐCA.

2. Đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện:

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, thuyết phục các gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án đồng ý cho đo đạc, kiểm đếm và bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo thu hồi đất, sớm phê duyệt phương án đền bù GPMB và chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng đối với 07 dự án đã thi công xây dựng hoàn thành đóng điện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự án đang triển khai chưa có thông báo thu hồi đất, đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn sớm hoàn thiện bản đồ trích đo dự án (những vị trí móng cột điều chỉnh) và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn rà soát đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho dự án ngành điện năm 2024. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát kế hoạch sử dụng đất năng lượng theo đăng ký của Công ty Điện lực Lạng Sơn, báo cáo UBND huyện các nội dung liên quan để chấp thuận kế hoạch sử dụng đất của Công ty Điện lực Lạng Sơn.

3. Đối với nội dung thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt:

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện tiếp tục có văn bản đôn đốc các đơn vị tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, nhân dân thực hiện thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng, ứng dụng Mobile banking của các ngân hàng, ví điện tử của các Tổ chức trung gian. Tạo điều kiện và hỗ trợ các đối tác Ngân hàng, Viettel, VNPT và Công ty Điện lực Lạng Sơn trong việc tuyên truyền vận động người dân mở tài khoản và ví điện tử Mobile Money để thanh toán tiền điện.

4. Công tác tiết kiệm điện và dịch chuyển công suất khỏi giờ cao điểm đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

Dự kiến năm 2024, khả năng xảy ra thiếu công suất cấp điện cho Miền Bắc, ngành điện sẽ phải thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR) khi có yêu cầu tiết giảm công suất và có khả năng phải cắt luân phiên phụ tải khách hàng sinh hoạt vào một số khung giờ cao điểm trong những ngày nắng nóng cực đoan. UBND huyện Cao Lộc đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Điện lực thành phố thường xuyên tuyên truyền, vận động các khách hàng có lượng điện tiêu thụ điện lớn trên địa bàn: Hạn chế sử dụng công suất các tháng nắng nóng (tháng 5 - 7); dịch chuyển công suất lớn khỏi khung giờ cao điểm từ 12h - 15h và từ 21h đến 24h các ngày trong các tháng nắng nóng; dịch chuyển hoặc tiết giảm 50% công suất tại các giờ cao điểm khi Công ty Điện lực Lạng Sơn có đề nghị do thiếu công suất khẩn cấp, tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền đến toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thay thế và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm, đặc biệt là trong thời gian nắng nóng.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện thường xuyên và tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng trên địa bàn; yêu cầu các cơ quan HCSN, lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn, đơn vị trường học dùng nguồn ngân sách huyện thực hiện sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả; các khách hàng sản xuất có kế hoạch sản xuất phù hợp, tránh sử dụng công suất lớn vào các tháng mùa hè theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Sẵn sàng phối hợp với Điện lực, Công ty Điện lực Lạng Sơn thực hiện tốt chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) trong các ngày diễn ra sự kiện.

Giao UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với Điện lực thành phố truyền thông các giải pháp tiết kiệm điện, thông tin về tình hình cung cấp điện mùa nắng nóng qua các nhóm Zalo và hệ thống loa truyền thanh của thôn, xóm, khối phố.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực thành phố kiểm tra sử dụng điện tiết kiệm theo các nhóm khách hàng sử dụng điện (hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng; nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại và

sản xuất công nghiệp...) vào các tháng nắng nóng; đánh giá, chấn chỉnh đối với các khách hàng không nghiêm túc thực hiện; niêm yết, thông báo công khai danh sách và sản lượng điện tiêu dùng hàng tháng của khối cơ quan HCSN trên địa bàn huyện trên Trang thông tin điện tử huyện.

5. Đối với công tác xây dựng tiêu chí 4 nông thôn mới:

Giao UBND các xã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực thành phố rà soát, khảo sát những đường dây hạ thế không đảm bảo vận hành lâu dài, chưa phù hợp với quy hoạch của địa phương đề xuất với Công ty Điện lực Lạng Sơn, UBND huyện bố trí nguồn vốn để thực hiện.

Giao UBND các xã có dự án cải tạo lưới điện nông thôn năm 2024, phối hợp với Điện lực Thành phố, Ban quản lý dự án trong công tác giải phóng mặt bằng để công trình đảm bảo đóng điện đưa vào khai thác vận hành đúng tiến độ.

Đối với xã Cao Lâu xây dựng nông thôn mới và xã Tân Liên xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2024, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã Cao Lâu, Tân Liên phối hợp với Điện lực thành phố, Ban Quản lý dự án của Công ty tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo, sửa chữa hệ thống dây điện sau công tơ và phối hợp giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình điện để đảm bảo đóng điện theo đúng tiến độ và đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, đảm bảo đạt tiêu chí 4 về Điện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2024 và các năm tiếp theo UBND huyện Cao Lộc đề nghị Công ty điện lực Lạng Sơn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo Điện lực Thành phố và các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Công ty triển khai tốt các nội dung trong công tác quản lý điện trên địa bàn huyện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch của Điện lực và UBND huyện.

UBND huyện Cao Lộc thông báo để các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương;
 - Thường trực Huyện ủy
 - Thường trực HĐND huyện;
 - Công ty Điện lực Lạng Sơn;
 - CT, PCT UBND huyện;
 - Các phòng, ban, đoàn thể huyện;
 - Điện lực thành phố;
 - UBND các xã, thị trấn;
 - Lưu: VT.
- (báo cáo);

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Hòa Bình